

BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh ở người

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 04/8/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh ở người.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức khảo sát thực tế trên 40 điểm tại khu vực nhà trọ, các hộ dân, cơ sở sản xuất gốm sứ, cơ sở vá vỏ xe ô tô, trường học, môi trường xung quanh những hộ dân có mắc các bệnh truyền nhiễm, khu bệnh viện, trung tâm y tế các địa bàn huyện, thị xã, thành phố: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bàu Bàng, Thủ Dầu Một, Bệnh viện đa khoa tỉnh và làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Tham dự đoàn khảo sát, giám sát có lãnh đạo và thành viên Ban Văn hoá - Xã hội; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; UB MTTQVN tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Tỉnh đoàn; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh ở người, qua giám sát tình hình thực tế, ý kiến thảo luận của các đại biểu và giải trình của đơn vị chịu sự giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá và kết luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở người đạt hiệu quả tích cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã được thường xuyên củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Qua giám sát cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã thành lập 09 đoàn giám sát Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra 09 huyện, thị xã, thành phố; riêng ngành y tế thành lập 02 đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung như: công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là công tác phòng,

chống dịch sốt xuất huyết (SXH), Zika, bệnh tay chân miệng (TCM) và triển khai thực hiện Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trong toàn tỉnh.

2. Công tác truyền thông, phối hợp phòng, chống dịch bệnh

Thời gian qua, hoạt động truyền thông được ngành triển khai khá toàn diện qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, tờ rơi, truyền thông lưu động với các thông điệp có nội dung hướng dẫn người dân cách phòng bệnh và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, trường học, các trạm y tế trong toàn tỉnh. Thực hiện tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Công tác phối hợp giữa ngành y tế với các ban, ngành (Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường...) và các hội, đoàn thể (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn...) từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương, nổi bật như: kiểm tra, giám sát chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika và bệnh TCM hàng năm; tuyên truyền, vận động hướng dẫn cán bộ hội, đoàn viên và nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát thanh tuyên truyền các thông tin về sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh đến với người dân. Tích cực vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân; các buổi tư vấn trực tiếp và hướng dẫn cho người bệnh được tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp sinh hoạt khu phố... đã góp phần kịp thời nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh.

3. Về tình hình dịch bệnh

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Đoàn giám sát đã ghi nhận tình hình dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, các bệnh truyền nhiễm tăng cao chủ yếu là bệnh SXH, TCM, thủy đậu, tiêu chảy, cảm cúm,... Theo báo cáo chưa đầy đủ của ngành chức năng, toàn tỉnh đã phát hiện 814 ổ dịch SXH và kịp thời xử lý 761 ổ dịch, đạt 93,49% (tăng 38 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2016). Toàn tỉnh có 4.195 trường hợp mắc bệnh SXH (tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ), trong đó có 03 trường hợp tử vong (Dĩ An 02 ca, Bến Cát 01 ca), nguyên nhân là do SXH Dengue nặng, số ca bệnh SXH năm nay xảy ra ở người lớn nhiều hơn trẻ em và tập trung nhiều nhất trên địa bàn thị xã Thuận An, Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một; số ca mắc bệnh TCM là 2.240 trường hợp (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ), thủy đậu 1.039 ca (tăng hơn 12 lần) và nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh trong những tháng tới sẽ rất cao nếu không có biện pháp phòng, chống tích cực, hiệu quả.

4. Công tác điều trị bệnh

Sở Y tế đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm y tế cấp huyện, xã chủ động xây dựng phương án điều trị, kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả tích cực tại địa phương. Bệnh viện Đa

khoa tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cho hệ thống y tế cơ sở và các cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở y tế đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán, theo dõi số ca mắc bệnh, tăng cường điều tra, giám sát để kịp thời xử lý ổ dịch và kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, nổi bật là công tác điều trị bệnh SXH, TCM tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, ngành y tế tỉnh đã thực hiện tốt công tác giám sát ca bệnh SXH hàng ngày tại các cơ sở điều trị công lập và tư nhân; đảm bảo thông tin, phản hồi ca bệnh; danh sách bệnh nhân ở các tuyến luôn được cập nhật thông qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng và phối hợp tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều bố trí nhân lực đảm bảo công tác thu dung điều trị; phương tiện cấp cứu được chuẩn bị đầy đủ nhằm kịp thời chẩn đoán, tiếp nhận, điều trị có hiệu quả các trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chuyên tuyến kịp thời để hạn chế tình trạng tử vong; kiểm soát và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo. Cơ sở thuốc, hóa chất, dịch truyền, vật tư được thường xuyên kiểm tra và dự trữ nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc điều trị, không để thiếu thuốc phục vụ bệnh nhân và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

5. Nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động

Ban Văn hóa - Xã hội cho rằng, Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện mô hình trung tâm y tế 3 chức năng nên tương đối thuận lợi khi có nhu cầu phục vụ cho hoạt động phòng, chống dịch và điều trị. Đối với tuyến xã, phường, mỗi trạm y tế có từ 08 - 15 cán bộ y tế phối hợp cùng nhân viên y tế khu/ấp, cộng tác viên chương trình phòng, chống SXH đều tham gia trên địa bàn. Ngoài ra, hệ thống các cơ sở y tế ngoài công lập đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tải gánh nặng điều trị cho các cơ sở y tế công lập.

Kinh phí phòng, chống dịch hàng năm ở tuyến tỉnh luôn được cấp đủ cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để kịp thời phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch. Năm 2017, tổng kinh phí phòng, chống dịch bệnh trên 7 tỷ đồng¹. Bên cạnh nguồn kinh phí do tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân cấp huyện luôn quan tâm hỗ trợ kịp thời theo nhu cầu phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

¹ Dự án phòng chống bệnh SXH: 1 tỷ 643 triệu đồng; Phòng chống bệnh TCM: 2 tỷ 627 triệu đồng; Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường: 1 tỷ 400 triệu đồng; Kiểm dịch y tế: 38 triệu đồng; Phòng chống dịch bệnh: 1 tỷ 400 triệu đồng.

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tuy được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao so với tình hình diễn biến dịch bệnh. Công tác phối kết hợp giữa các cấp, ngành trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế về nội dung lẫn hình thức, chưa chú trọng đến việc phân loại từng đối tượng và thời điểm tuyên truyền.

2. Đa số người dân có kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn còn chủ quan, chưa thật sự hợp tác tốt với ngành y tế; ý thức vệ sinh môi trường và chủ động ngăn chặn nguồn bệnh chưa cao, làm cho dịch bệnh dễ phát sinh, lan rộng và khó xử lý. Một số khu vực tập trung đông dân cư, chủ các khu nhà trọ là người ở địa phương khác nên khó tiếp cận tuyên truyền và xử lý khi có ổ dịch.

3. Nhân lực thực hiện phòng, chống dịch tuyến huyện còn mỏng và đa số là cán bộ kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác. Đội ngũ y, bác sỹ còn thiếu; nhân viên y tế cấp xã, phường còn hạn chế về chuyên môn.

4. Kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia phòng, chống dịch theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ² triển khai còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. Cơ chế, thủ tục phê duyệt kinh phí, chọn nhà thầu vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm y tế để tu sửa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị còn chậm, trong khi đặc thù của ngành y tế là nhu cầu cấp thiết. Song song đó, Trung tâm y tế cấp huyện ở một số địa phương chưa tích cực chủ động trong việc tham mưu đề nghị UBND hỗ trợ kinh phí để kịp thời ứng phó và xử lý ổ dịch, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

5. Ban chỉ đạo của một số địa phương cấp huyện quyết liệt trong kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh và giao trách nhiệm chính cho ngành y tế, trong khi đó, việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh đòi hỏi phải huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng trách nhiệm.

6. Việc phối hợp tổ chức ra quân thực hiện Chiến dịch làm sạch môi trường chưa thường xuyên, chưa xác định được các địa bàn, khu vực trọng tâm, trọng điểm có nhiều lăng quăng, muỗi và có nguy cơ cao gây dịch bệnh như: các bãi rác tự phát; bãi tập kết vỏ xe ô tô, mô tô; cơ sở sản xuất lu, chậu hoa chứa nước; các hố ga trong khu vực nhà trọ; các vật dụng chứa nước xung quanh trường học,... nên hiệu quả chưa cao.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Với những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế nêu trên, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số vấn đề như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo ngành y tế và các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm trên người như: SXH, Zika, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy..., đặc biệt chú trọng trong giai đoạn dịch bệnh có nhiều diễn biến bất thường từ nay đến cuối năm 2017.

² Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

2. Tiếp tục rà soát chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế; bảo đảm đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng cho một số bệnh viện đang thi công và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới, trong đó cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên.

3. Khẩn trương triển khai thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Sở Y tế kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các địa phương và các cơ sở y tế công lập trong công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp với quy mô và đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

4. Các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện nghiêm Công điện số 1106/CD-TT ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; có biện pháp quyết liệt hơn trong việc phối hợp, huy động các hội, đoàn thể và vận động nhân dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng là một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

5. Chỉ đạo Sở Y tế rà soát các máy phun hóa chất diệt muỗi của các địa phương để có phương án trang bị kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời xây dựng dự toán ngân sách, trong đó phải *dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng* theo tinh thần Nghị quyết số 18/2008 của Quốc hội³.

6. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tái giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh từ nay đến cuối năm 2017 và tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm; đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh trên người, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo đến các đơn vị hữu quan xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đơn vị chịu sự giám sát;
- Thành phần tham gia Đoàn giám sát;
- Lãnh đạo VP. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Đức Tài

³ Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân